
  

                รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยสามัญครั้งที่   11/2561 วันที่  15  สิงหาคม  2561  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

6. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

7. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 

      สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

8. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมัน่ กรรมการ 

  10. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม  

1. อาจารย์ ดร. ภาคภมิู  เสาวภาคย์ ติดราชการอืน่ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

2. นายธนกร  เคหา 

3. นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางรจนา  อุดมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและ 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                           1.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ ขอลาออกจากการเป็น

คณะกรรมการประจําคณะจากตัวแทนอาจารย์    

   ประธานแจ้งให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ ขอลาออกจาก

การเป็นคณะกรรมการประจําคณะจากตัวแทนอาจารย์ในคณะ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม  2561  

เป็นต้นไปเนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์   
   

        ที่ประชุมรับทราบ  
 

                     1.1.2  แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปีการศึกษา  2560 

                     ประธานแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รับทราบรายงานผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะประจําปีการศึกษา 2560  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกําหนดระบบการบริหารจัดการด้านการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาและส่ือสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปัญหาและสาเหตุรวมถึงกําหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านงานวิจัย นอกจากการสร้างแรงจูงใจกับนักวิจัยแล้วควรพิจารณาเรื่อง 

การกําหนดมาตรการเพ่ือผลักดันให้นักวิจัยเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานวิจัยและการตีพิมพ์ 

                     3. การบริหารหลักสูตรของคณะ ควรพิจารณากําหนด KPI ให้ครอบคลุมทั้งในระยะส้ัน 

ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงพิจารณาเรื่องการพัฒนาบุคลากร การกระตุ้นการวิจัย การพัฒนา

หลักสูตร และการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายและความต้องการของประทศ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
   

  1.1.3 เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมพิธีมัดมือควาย 

      ประธานแจ้งให้ทราบว่า  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม

การปลูกข้าวประจําปีงบประมาณ  2561 ข้ึนในวันที่  19  สิงหาคม  2561 ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้

เช่ือมโยงกับพิธีกรรมมัดมือควายซ่ึงเกี่ยวข้องกับคณะ ดังนั้นจึงขอเชิญบุคลากรของคณะร่วมกิจกรรมใน

วันที่  19  สิงหาคม  2561 เวลา 07.00 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

                     ที่ประชุมรับทราบ     
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 

                    ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2561     

            ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณาทักท้วง/สืบเนื่อง 

          3.1  การปรบัปรงุสถานที่ (สถานบริการวิชาการ 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะระงับ

การปรับปรุงสถานที่ (สถานบริการวิชาการ) ไว้ก่อน เนื่องจากนักวิชาการสัตวบาลได้เสนอขอระบบไฟ

สํารองเพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ   

                    ที่ประชุมมีมติให้นักวิชาการสัตวบาลประจําฟาร์มวิเคราะห์ผลด/ีผลเสีย ความคุ้มค่า และ

ความคุ้มทนุ แล้วนําเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
                   

                    3.2  หลักสูตร ทษ.บ. (สาขาวิชาสตัวศาสตร์)  

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งให้ทราบว่า 

ได้ทาบทาม รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์  เป็นกรรมการร่างหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย  เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  ซ่ึงทั้งสองท่านยินดีที่จะเป็นกรรมการ   
 

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

                   3.3  พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การใช้เงินบํารุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์การใช้เงินบํารุงพิเศษระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามเอกสารเสนอต่อที่ประชุม 

                   ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขร่างหลักเกณฑ์การใช้เงินบํารุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

1. ข้อ (1) บรรทัดที่ 8 ให้เปล่ียนความว่า...ฉบับเต็มที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ 

ปรึกษา...เป็น...ฉบับเต็มที่ผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย...  

2. ข้อ (1) บรรทัดที่ 9  ให้ตัดความว่า...ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยหรือเป็นผู้ร่วม 

วิจัยหรือทํางานวิจัยภายใต้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจํานวน 200,000 บาทข้ึนไป…ออก

...   

3. ข้อ (1) ให้เพ่ิมความว่า...นักศึกษาระดับปริญญาที่จะได้รับทุน ต้องไม่ใช่นักศึกษาที่ได้ 

รับการยกเว้นค่าบํารุงพิเศษ… 

4. ข้อ  3.3 ให้เพ่ิมคําว่า... อุปกรณ์/เครื่องแก้ว  

5. ให้เพ่ิมข้อ  3.5  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (คอกเลี้ยงสัตว์) 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

    4.1  พิจารณาเรื่องนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

      ตามหนังสือสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0523.21.5/ว 200 ลงวันที่ 2 

สิงหาคม 2561  แจ้งนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

จํานวน  17 คน ดังนี้ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)              จํานวน   8  คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (โคนมและโคเนื้อ)   จํานวน   3  คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (การผลิตสุกร)       จํานวน   5  คน     

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (อาหารสัตว์)         จํานวน   1  คน     
  

                      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

     4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบผูผ้่านการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ (ลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก)   

    ประธานแจ้งว่า  คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลได้คัดเลือกอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่  891 มีผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวรุจิรา ทักษินานันท์ ได้อันดับที่ 1 และ นางสาว ก ทีปลักษณ์ 
ระงับเหตุ  ได้อันดับที่ 2 การคัดเลือกดังกล่าวเป็นการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3 ซ่ึงรับวุฒิปริญญาโท-
เอกตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) กําหนด   เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกใน
อันดับที่ 1  อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษามีหนังสือรับรองว่าจะจบภายใน 
1 ป ี ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นการลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าว 

  

                    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 

    4.3  พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะฯ และ

แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปี 2561 รอบ  9  เดือน 

  งานนโยบาย แผนฯ ได้เสนอผลการดําเนินงานของคณะตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา

คณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตลุาคม 2560-30 

มิถุนายน 2561) ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

                     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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                     4.4  พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

(กพร.)  ประจําปี 2561 รอบ 9 เดือน 

                    งานนโยบาย แผนฯ ได้เสนอผลการดําเนินงานของคณะตามตัวช้ีวัดของคํารับรองการ

ปฏิบัติราช (กพร.) ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) 

ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

                     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

                       4.5  พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพฒันาบุคลากร ประจําปี 

2561 รอบ 9 เดือน 

                     งานนโยบาย แผนฯ ได้เสนอผลการดําเนินงานของคณะตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ตาม

เอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

                      ทีป่ระชมุมีมติเหน็ชอบ 
 

                      4.6 พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลผูมี้คุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติศักด์ิ 

     ตามหนงัสือที่ ศธ 0523.1.1.6/ว 03 ลงวันที่ 7  สิงหาคม 2561   เรื่อง การเสนอ

ช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบตัิสมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  
  

     ที่ประชุมมีมติแจ้งเวียนบคุลากร หากมีการเสนอช่ือให้นําเข้าพิจารณาในการประชุมครั้ง

ต่อไป 
  

                     4.7  พิจารณาเรื่องการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี 

                    สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้พิจารณาเรื่องปัญหาในการจัดตารางสอนล่าช้า ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออาจารย์

และนักศึกษา   ดังนั้นจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  

                    ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหนังสือถึงสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมยกตัวอย่างความล่าช้าและควรระบุว่าสํานักบริหารฯ จะมีวิธีการ

ดําเนินการอย่างไรในภาคเรียนท่ี 2/2561 และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตามเรื่องในการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ  
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                    4.8  พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทั่วไป และข้อเสนอแนะ 

                -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเชิงนโยบาย 

                        -ไม่ม-ี 
 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเพื่อทราบ 

   6.1  รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา 

6.1.1  อาจารย์ ดร.วินัย  โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการ

ดําเนินงานให้ทราบ ดังน้ี  

   1)  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Kagawa University 

ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน 1 คน ได้เดินทางมามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือทํางานวิจัยและจะอยู่ที่คณะสัตวศาสตร์  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย และสัตวแพทย์หญิง 

ดร.กฤดา  ชูเกียรติ เป็นผู้ให้คําแนะนําปรึกษา  

     2)  วันที่  6  กันยายน  2561  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันจํานวน 

15  คน จะมาเย่ียมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะสัตวศาสตร์  ซ่ึงคณะจะทําหนังสือเชิญบุคลากรร่วม

ให้การต้อนรับต่อไป 
  

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

     6.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน

ผลการดําเนินงานให้ทราบดังนี้ 

        1) วันที่ 30  สิงหาคม 2561  คณะได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน KM Fair สู่ 100 ป ี

แม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกํากึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา  ซ่ึงถอดบทเรียนจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ  ขันธปราบ  

ในเรื่องไก่การอนุรักษ์การเล้ียงไก่ต่อ-ไก่ตั้งโดยมี นายครรชิต ชมพูพันธ์ เป็นผู้นําเสนอ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.1.3  สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

1) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ได้ดําเนินการแล้วทุกกิจกรรม  

และอยู่ในระหว่างการรายงานผล 

                   2) เรื่องการจัดสรรทุนให้นักศึกษา อยู่ในระหว่างการพิจารณาทุนของปีการศึกษา 

1/2561 และทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ , ทุนของรองศาสตราจารย์ ดร. สมปอง 



๗ 

 

สรวมศิริ , ทุนของคุณวีระชัย  รัตนบานช่ืน  และทุนของคุณคธาชัย  นิรัติศยวานิช จะดําเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 

 3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซ่ึงเป็นโครงการของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะสัตวศาสตร์ รับผิดชอบกิจกรรมอยู่ในระหว่างขออนุมัติซ้ือวัสดุที่ใช้ในโครงการ โดย

กิจกรรมแรกจะเริ่มในวันที่  5 กันยายน 2561  เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการทําวัคซีน โรคพิษสุนัข

บ้าแก่บุคลากร และอีก 2 กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ คือกิจกรรมทําวัคซีนพิษสุนัขโดยรอบ

มหาวิทยาลัย  และกิจกรรมทําหมันสุนัขโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 4) การจัดกิจกรรมค่ายผู้นําสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3  ตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้

คาดว่าจะจัดในวันที่ 8-9 กันยายน  2561 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทเบทาโกร 

เกษตรอุตสาหกรรมจํากัด เป็นวิทยากร  

 5) ระหว่างวันที่ 16-17  สิงหาคม  2561  มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวน

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 และทําแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาปี 2562 โดยให้ทุกคณะนําเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละคณะ เพ่ือบรรจุไว้ใน

แผนมหาวิทยาลัยต่อไป  ในส่วนของคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมง และคณะสัตว

ศาสตร์  ได้เสนอโครงการแข่งขันประเพณี 4 จอบเพื่อขอบรรจุเป็นไว้ในโครงการของมหาวิทยาลัย 

 6) ในวันที่ 2 กันยายน  2561 จะจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเกษตร ร่วมกับ คณะผลิต

กรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง โดยใช้งบประมาณของแต่ละคณะ  คณะสัตวศาสตร์ส่ง

แข่งขันทักษะการตอนสุกร และการรีดเต้านมเทียม 

 7) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้จัดขบวนรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน ในงาน KM Fair 

สู่ 100 ป ีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกํากึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา   
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  

  6.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รายงานผล

การดําเนินงาน  ดังนี้ 

                   1) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ 

ราชอาณาจักรภูฎาน  กิจกรรมแรกจะจัดในวันที่ 27 สิงหาคม 2561  และอยู่ในระหว่างการยืมเงินจาก

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะให้ยืมเงินในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 นี้เท่านั้น 

                  ด้านงานนโยบาย แผนฯ 

1) โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่15 สิงหาคม  

2561 

โครงการ/กิจกรรม     77  โครงการ/กิจกรรม 

ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม จํานวน   55  กิจกรรม  (71.43 %) 



๘ 

 

ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม    12  กิจกรรม (15.58 %) 

กิจกรรมจัดทาํรายงาน    33  กิจกรรม 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ    12  กิจกรรม 

กิจกรรมทีย่ังไม่ได้รายงาน    10  กิจกรรม  

โครงการใหทุ้นนักศึกษา 

- กิจกรรมที ่2 ให้ทนุนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมที ่1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

- กิจกรรมที ่2 วิพากษ์หลกัสูตร 

โครงการพฒันาเครือข่ายศิษย์เก่า 

- กิจกรรมที ่1 พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 

- กิจกรรมที ่2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา ประจําปี 2561 

- กิจกรรมที ่2 เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นํา 4 จอบ ครั้งที ่15 

โครงการแขง่ขันทักษะสตัวศาสตร ์กีฬาสัมพันธ์ และนันทนาการ 

- กิจกรรมที ่1 สัตวศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที ่5 

โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร ์

- กิจกรรมที ่2 วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  

- กิจกรรมที ่1 เสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการแปงบ้านสร้างเมือง  

- กิจกรรมที ่3 ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านการเล้ียงไก่และสุกร 

  ด้านบริการวิชาการ 

1)  มีผู้ศึกษาดูงานในฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ  จํานวน  

188  คน 

2)  ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ รับวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ จํานวน  12 ตัวอย่าง 
    

   ที่ประชุมรับทราบ 
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                    6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

 6.2.1  อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

                    1)  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 

มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2566 

                    2)  ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  อาจารย์ประจํา

หลักสูตร กําหนดเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา 
 

   ที่ประชุมรับทราบ  
 

      6.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้   

1)  ได้จัดทดสอบความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลผล

จากการทดสอบทางด้านวิชาการอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ด้านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมี

นักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 2 คน เป็นนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษา

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คน  

2)  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2561 ได้จัดกิจกรรม Journal Club ซ่ึงผลจากการ

ดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีความกล้ามากข้ึน ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

3) การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จํานวน 2 คน มี 1 คนที่มีหัวข้อวิจัยแล้ว และอีก 1 คน ยังไม่ทราบหัวข้อวิจัยและอยู่ใน

ระหว่างพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

4)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีมติขอยกเลิกโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงขอบรรจุไว้ในแผนคณะในปีงบประมาณ 2562   

5) หลักสูตรฯ ได้กําหนดแผนเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาในเดือน

พฤศจิกายน โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้  นอกจากน้ีได้กําหนดให้

ติดโปสเตอร์ของคณาจารย์ และนักศึกษาที่ไปนําเสนอในเวทีต่างๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและกระตุ้นให้

นักศึกษาที่ยังไม่มีผลงานมีกําลังใจในการนําเสนอที่ต่างๆ   
  

                     ที่ประชุมรับทราบ  
 

      6.2.3  รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   รายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยได้ออกคําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตั้งแต่วันที ่ 21  

มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2565   ดังนี้ 



๑๐ 

 

                            รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ เป็นประธาน  

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรณ์  เป็นรองประธาน 

                            อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง   เป็นเลขานุการ 

2) ยังไม่ทราบผลการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงปี 2560 จากสํานักงานคณะกรรม 

การการอุดมศึกษา (สกอ.)    

3) ร่างหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษยังอยู่ในระหว่างเวียนให้อาจารย์พิจารณาและแก้ไข 
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
  

    6.3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

                        -ไม่มี- 
 

     6.4 รายงานสถานะการเงิน   

                    นางสาวอรทัย  ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะการเงินประจําปี

งบประมาณ  2561 ณ วันที่  18  สิงหาคม 2561  ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
           

                    ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ 

     7.1  รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปา 

นายธนกร  เคหา ได้รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา ประจําเดือน กรกฎาคม  2561     

ตามเอกสารแนบเสนอต่อทีป่ระชุม   
 

                   ที่ประชุมรับทราบ    
 

                   7.2 การขอหลักการการใช้เงินบํารุงการศึกษา 

  สืบเนื่องจากคณาจารย์ในคณะ  ได้ใช้เงินบํารุงการศึกษาเต็มตามจํานวนตามสิทธิที่ตน

พึงจะได้รับ  ดังนั้นเพ่ือให้การใช้เงินบํารุงการศึกษาเป็นไปอย่างสมเหตุ สมผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่

ประชุมจึงกําหนดหลักการการใช้เงินบํารุงการศึกษาโดยให้อาจารย์เจ้าของวิชาส่งแผนการใช้เงินในแต่ละ

ภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

                   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20 น.  



๑๑ 

 

                            

            (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         

 
(นางแสงจนัทร์   ศรีวังพล) 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                           

                          

  

  

  

                           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   


